
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒, ๑๔๐๐ 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                                                                      
ซ.พระเงิน ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐ 

“ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ” 
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
๒. นายธ ารงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒ 
๓. นายบุญเลิศ   คชายุทธเดช  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 
๔. นายศรีชาย   เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ 
๕. นายรังสรรค์    โพธิ์ค า  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕ 
๖. นายสุพล  จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๖ 
๗. นายสมเดช   ขันจ านงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗ 
๘. นายไตรภพ  ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘ 
๙. นายสมโภชน์  ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
๑๐. พลโท พิสิทธิ์    สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 
๑๑. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓ 
๑๒. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 
๑๓. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
๑๔. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 
๑๕. นายพงษ์หฤษฎ์  จรัณยานนท์  บรรณารักษ ์
๑๖. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม 
๑๗. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
๑๘. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
๑๙. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
๒๐. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๒๑. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๒๒. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
๒๓ นางดารารัศมิ์   ศรีวิลัย   กรรมการ 
๒๔. นายเขษมชาติ  อารีมิตร  กรรมการ 
๒๕. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
๒๖. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
๒๗. นายณฐวุฒ  เอมแย้ม  กรรมการ 
๒๘. ร้อยเอก สุรพล  บวรศักดิ์  กรรมการ 
๒๙. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ 
๓๐. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 
๓๑. นายประเสริฐ   ค าแฝง   กรรมการ 
๓๒. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ 



 
/๓๒... 
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๓๓. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ 
๓๔. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
๓๕. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
๓๖. นายธนบัติ   อ้ึงสุวรรณพานิช  กรรมการ 
๓๗. พันต ารวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์  กรรมการ 
๓๘. นายจิมม่ี ศรีสุขใจส าราญ กรรมการ 
๓๙. นายธนาดร  นิยมไวทยะ   กรรมการ 
๔๐. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ 
๔๑. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ 
๔๒. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ 
๔๓. พันเอก ผ่านศึก อนันตพงษ์  กรรมการ 
๔๔. นายนพวินทร์ ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ 
๔๕. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอดิศักดิ์     วิไลลักษณ์         อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดราชการ 
๒. พลเรือโท กาญจน์  ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙   ติดราชการ 
๓. นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒  ติดราชการ 
๔. นายศิริพจน์  นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔  ติดราชการ 
๕. พลตรี วรวุฒิ  วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดราชการ 
๖. นายศุภวัสส์  ตันติเสถียรชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดราชการ 
๗. นายวิชัย ไม้คู่ถาวร  กรรมการ   ติดราชการ 
๘. นายจิรันดร์ บุญรุ่ง  กรรมการ   ติดราชการ 
๙. พันเอก ภูษิต  คล้ายหิรัญ กรรมการ   ติดราชการ 
๑๐. นายณัฐวัฒน์  โรจน์สุธ ี กรรมการ   ติดราชการ 
๑๑. พันเอก สมนึก สีสังข์  กรรมการ   ติดราชการ 
๑๒. พันเอก สรเดช  สุริยกาญจน์ กรรมการ   ติดราชการ 
๑๓. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี กรรมการ   ติดราชการ 
๑๔. นายยงยศ  กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดราชการ 
๑๕. นายนิติพัฒน์  พรนิมิตพิศาล กรรมการ   ติดราชการ 
๑๖. นายยอดรัก  ธรรมสโรช กรรมการ   ติดราชการ 
๑๗. นายสาโรช  จันทร์ประเสริฐ กรรมการ   ติดราชการ 
๑๘. นายอธิทักษ์  ฐานะรัตน์ กรรมการ   ติดราชการ 
๑๙. นายขจร  เรเชียงแสน กรรมการ   ติดราชการ 



๒๐. นายพรรณพรหมพร เอ่ียมประชา  กรรมการ   ติดราชการ 
๒๑. นายวีรวัฒน์  วีระพงษ์ กรรมการ   ติดราชการ 
๒๒. นายธนวัฒน์ เทียนประเสริฐ  กรรมการ   ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายฉลอง  สาตรพันธุ์       ประธานชมรมครูอาวุโสโยธินบูรณะ   
๒.นางวรินพร  เจริญแล้ว       รองผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ   
๓. พันเอก ธนิต  บุตรจินดา       ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ ๔๐  
๔. นายศุภากร  ลอประเสริฐ       ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ .. 
๕. นาย นิธิพร   มีลาภ   ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ ๔๐ 

/เจ้าหน้าที.่.. 
-๓- 

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑q๐๐ 
๑.วาระท่ี ๑ เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

พลโท สุรชาติฯ นายกสมาคม/ประธาน: การประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
จ านวน ๔๕ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ ท่านถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการฯ ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชมฯ จึงขอเปิดประชุมฯ โอกาสนี้  มีเรื่องที่จะเรียนให้ที่ประชุมฯ 
ได้รับทราบผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ในห้วงเวลา ดังต่อไปนี้ 
  ตามท่ี สมาคมฯ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงาน โดยมีค าขวัญ หรอืสโลแกนว่า “ ริเริ่ม  รวดเร็ว  
รอบคอบ ” นั้น ความหมายของค าขวัญดังกล่าว เพ่ือต้องการให้คณะกรรมการฯ ได้ตระหนัก ได้คิด และได้ท าให้
งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ริเริ่ม  : หมายถึง การด าเนินงานของสมาคมฯ ภายใต้คณะกรรมการบริหารฯ ต้องมีความริเริ่ม 
มีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีแนวความคิด แผนงานที่ใหม่ๆในการพัฒนาสมาคมฯ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
ในอนาคต 
  รวดเร็ว  : หมายถึง การด าเนินงานของสมาคมฯ จะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ทันสมัย
ทันเวลา และทันเหตุการณ ์
  รอบคอบ : หมายถึงการด าเนินงานของสมาคมฯ จะต้องมีความละเอียด รอคอบ ท างานอย่างมี
ระบบ ไม่ยุ่งยาก มีการตรวจสอบ ตรวจทานในทุกขั้นตอน 
  ซึ่งขณะนี้ สมาคมฯ ได้มีการจัดโครงสร้างการแบ่งมอบเนื้องาน ความรับผิดชอบของสมาคมฯ 
ออกเป็นฝ่าย เป็นส่วนต่างๆ ที่ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างาน เพ่ือให้เกิดความง่าย ความมี
ประสิทธิภาพ ไม่ใช่จัดโครงสร้างเพ่ือให้เกิดความยุ่งยาก ความอุ้ยอ้าย ความชักช้า มากขั้นตอน หากสมาคมฯ 
ไม่ได้ก าหนดความชัดเจนในเนื้องานไว้ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนในการท างาน จึงจ าเป็นต้องจัดโครงสร้าง
ให้มีความชัดเจน และมีผู้รับผิดชอบในทุกส่วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการฯ ท างานแล้ว
ต้องไม่อึดอัด มีความง่ายแต่เป็นไปอย่างมีระบบ และท่ีส าคัญ การท างานของคณะกรรมการฯ ต้องมี  
“ รู้รัก สามัคคี ปรองดอง แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ” 
  ส่วนการเสริมสร้างการท างาน ต้องเป็นแบบ “จิตอาสา” ที่มีคุณภาพ จิตอาสาที่กลั่นออกมาจากใจ 
มีประสิทธิภาพในตนเอง เมื่อใจมาทุกอย่างจะมาเอง ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันฉันท์พ่ีน้อง 



  ส าหรับการจัดโครงสร้าง หรือการเขียนJob Description(ค าบรรยายลักษณะงาน)ของสมาคมฯ 
แบ่งออกเป็น ๘ฝ่าย รายะเอียดตามภาพฉาย ประกอบด้วย 
  ๑. ส านักเลขามีหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นฝ่ายเลขา ปฏิบัติงานด้านธุรการ การสืบค้นข้อมูล 
ตลอดจนงานอ่ืนๆที่ไม่ได้มอบหมายไว้ในฝ่ายต่างๆ โดยมี นายดนัย  จารุณ รุ่น ๔๐ เป็นเลขานุการ ส าหรับ ส านัก
เลขา แบ่งมอบหน้าที่การท างานออกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้ 
   ๑.๑ ส่วนธุรการ รับผิดชอบงานธุรการ การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการประชุม
ของสมาคมฯ คณะกรรมการฯ คณะท างานฯต่างๆ ตามท่ีได้รับการประสาน ตลอดจนเรื่องเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับ
สมาคมฯ โดยมี นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร เป็นหัวหน้าส่วนฯ 
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   ๑.๒ ส่วนวางแผนและบริหารจัดการประชุม รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานทั้งปวงของ
สมาคมฯ โดยประสานการปฏิบัติกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแผนการปฏิบัติในปัจจุบันและในอนาคต โดยจัดท า
เป็นแผนงานประจ าเดือนและประจ าปี จัดท าค าสั่งต่างๆของสมาคมฯ รวมทั้งการบริหารจัดการประชุมในโอกาส
ต่างๆของคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยมี นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม 
(เต้) เป็นหัวหน้าส่วนฯ 
   ๑.๓ ส่วนข้อมูลและสถิติ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล สถิติ ประวัติความเป็นมา ท าเนียบ
คณะกรรมการ วิวัฒนาการของสมาคมฯ ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ผลการด าเนินงานส าคัญที่ผ่านมา รวมถึง
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และอ่ืนๆ  โดยมี นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม (เต้)  เป็นหัวหน้าส่วนฯ 
   ๑.๔ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯให้มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ (ก าหนดทิศทาง วางแผนการด าเนินงานทางเทคโนโลยีฯ อย่างมีขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่
เทคโนโลยีแห่งอนาคต) โดยมี นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม (เต้)  เป็นหัวหน้าส่วนฯ 
   ๑.๕ ส่วนประชาสัมพันธ์รับผิดชอบงานการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมทั้งปวงของสมาคมฯ    
ผ่านสื่อแขนงต่างๆสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)  ให้ครบถ้วน ครอบคลุม ทั่วถึงโดยมี นายศิริ  สาระผล เป็น
หัวหน้าส่วนฯ 
   ๑.๖ ส่วนประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์ รับผิดชอบการประสานงานและพัฒนาสัมพันธ์      
ในกิจกรรมทั้งปวงของสมาคมฯ โรงเรียน ศิษย์เก่า ครูอาวุโส และเครือข่ายต่างๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
กัน และเป็นพลังแห่งสามัคคี รวมทั้งการบริหารจัดการบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกิจการของสมาคมฯโดยมี 
นายประเสริฐ ค าแฝง(แฟร้งค)์  เป็นหัวหน้าส่วนฯ 
   ๑.๗ ส่วนกฎหมาย รับผิดชอบการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบในการออก ค าสั่ง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และการด าเนินการใดๆของสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายใดๆต่อสมาคมฯ  โดยมี นายศุภวัสส์ ตันติเสถียรชัย รุ่น ๔๔  เป็นหัวหน้าส่วนฯ  
  ๒. ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชีของสมาคมฯ ควบคุมรายรับ – 
รายจ่ายของสมาคมฯด าเนินการด้านการเงินของสมาคมฯ และจัดท าบัญชีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง
รับผิดชอบการด าเนินงานของกองทุนครูเฉลียว  จ าเริญมา เพ่ือการศึกษา โดยมี นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์  รุ่น ๔๐ 
เป็นเหรัญญิก 



  ๓. ฝ่ายจัดหารายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมหารายได้เข้าสมาคมฯ เพ่ือให้สมาคม
ฯ สามารถน ารายได้ไปใช้ในกิจกรรมการกุศล สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมของสมาคมฯ ได้อย่างเพียงพอโดย
มี พันเอก สมนึก  สีสังข์  รุ่น .. เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ 
  ๔. ฝ่ายกีฬา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ก ากับดูแลการจัดตั้งชมรมกีฬาของสมาคมฯ การจัดกิจกรรม
ด้านกีฬาในภาพรวมของชมรมกีฬาประเภทต่างๆของสมาคมฯและส่งเสริม ริเริ่ม จัดให้มีการพัฒนาทักษะและ  
ขีดความสามารถด้านการกีฬาให้กับสมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงนักเรียนโยธินบูรณะ  โดยมี นายคณิต บริพันธ์  
รุ่น .. เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ 
  ๕. ฝ่ายการจราจร ขนส่ง การรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการจัดการจราจร ขนส่ง การรักษาความปลอดภัย และการสนับสนุนต่างๆในการจัดงาน และกิจกรรมทั้งปวง
ของสมาคมฯ เมื่อได้รับมอบหมาย หรือร้องขอการสนับสนุน โดยมี นายสาโรช  จันทร์ประเสริฐ  รุ่น .. เป็นหัวหน้า
ฝ่ายฯ 
  ๖. ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ และอาคารสถานที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การบริหาร
จัดการอาคารสมาคมฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูแล รักษา พัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนทรัพยากรทั้งปวงให้อยู่ใน
สภาพที่เรียบร้อย สมบูรณ์ มีสภาวะแวดล้อมที่สวยงามอยู่เสมอรวมถึงการจัดเตรียมอาคารสถานที่ในการจัดงาน
ของสมาคมฯ โดยมี นายธนาดร  นิยมไวทยะ รุ่น .. เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ 

/๗... 
   

-๕- 
 
  ๗. ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ และการกุศลมีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดกิจกรรมสันทนาการ      
ที่เป็นประโยชน์ และการกุศลอาทิการทัศนศึกษา การเยี่ยมชมและดูงานการทอดผ้าป่าสามัคคี ฯลฯ ของสมาคมฯ 
โดยมี นายขจร  เรเชียงแสน  รุ่น ๔๐ เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ 
  ๘. ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดงานประจ าปีของสมาคมฯ และงาน
พิเศษอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การจัดงานคืนสู่เหย้าฯ การจัดงานวันครูฯลฯ โดยมี นายปพณ  วงศ์สุธารส     
รุ่น .. เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ 
  ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารฯ ของสมาคมฯ ซึ่งจะต้องท าการจดทะเบียนสมาคมฯ มีจ านวน 
๖๘ ท่าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย... 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ หลายท่านมีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูงสมาคมฯ จึงขออนุญาตให้
กรรมการเหล่านี้ได้ท างานอย่างเต็มขีดความสามารถเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในความเป็นจิตอาสา แต่จะไม่เกินท่าน
ละ ๓ ต าแหน่งหรือหน้าที่ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

๒. วาระท่ี ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒เมื่อ 
๑๒พ.ค.๖๒ 
  นายดนัยฯ/เลขาฯ: ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์
เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๒ พ.ค.๖๒ นั้น ขอหารือคณะกรรมการฯ สืบเนื่องจากนโยบายของนายก
สมาคมฯ/ประธานฯ ที่กล่าวไว้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา การสรุปรายงานการประชุมฯ ควรมีการก าหนด
มาตรการลดการใช้กระดาษ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และหันมาใช้การจัดท าและจัดส่งเอกสารให้



คณะกรรมการฯ ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Line Group ดังนั้น ในการสรุป
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๖๒ ฝ่ายเลขาฯ จะรีบสรุปรายงานฯ โดยเร็ว และด าเนินการส่งให้คณะกรรมการฯ 
ตรวจและแก้ไขทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความรวดเร็วและประหยัด อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันการตกหล่นหรือการ
ส ารองข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกรณีฉุกเฉิน จะท าการส าเนาเอกสารส ารองไว้ ประมาณ ๕ – ๑๐ ชุด ในการ
ประชุมฯ ในแต่ละครั้ง ซึ่งคาดว่าความสมบูรณ์ของสรุปรายงานฯ จะดีข้ึนตามล าดับ  
  ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบและอนุญาตให้ด าเนินการตามข้อหารือ 
  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยมี            พล
โท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓๙ ท่าน  รายละเอียดสรุปรายงาน
การประชุมฯ มีจ านวน ๕ หน้า มีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
  คุณ เขมชาติ มีข้อเสนอแนะว่า วาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ ในหน้าที่ ๔ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ส่วน
กฎหมายรับไปด าเนินการ และวาระที่ ๖ ประธานฯ กล่าวมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน“ริเริ่ม รวดเร็ว 
รอบคอบ”ในหน้าที่ ๕ นั้น ควรมีการบันทึกเป็นมติที่ประชุมฯ เพ่ือให้คณะกรรมการฯ รับทราบ และส่วนที่
เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
  นายดนัยฯ/เลขาฯ:รับทราบ และจะน าไปบนัทึกแก้ไขในสรุปรายงานการประชุมฯ ต่อไป 
  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ 
๓. วาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือทราบ 
  ๓.๑เรื่อง ชี้แจงสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ โดย นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์เหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ รุ่น๔๐/ เหรัญญิกฯ: กล่าวรายงานสถานภาพทางการเงินเดือน พ.ค.๖๒ 
  ๓.๑.๑ สถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ ประจ าเดือน พ.ค.๖๒ มีเงินสด รายรับ จ านวน 
๔๑,๔๙๒.๕๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) มีเงินสด รายจ่าย จ านวน ๕๒๑,๖๙๐.-
บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายรับต่ ากว่ารายจ่าย จ านวน ๔๘๐,๑๙๗.๕๐ บาท  
 

/สี่แสน... 
-๖- 

 
(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดห้าสิบสตางค์) มีรายการเงินสด ยอดยกมาจากเดือน เม.ย.๖๒จ านวน 
๑,๔๒๕,๘๖๗.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) คงเหลือเงินฝากในธนาคาร 
จ านวน ๙๔๕,๖๖๙.๕๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) สรุปได้ดังปรากฏตาม
รายงานการเงินที่แนบมาด้วยนี้ เอกสารแนบท้าย .. 
   ๓.๑.๒ ส าหรับสถานภาพทางการเงินของกองทุนครูเฉลียว  จ าเริญมา เพ่ือการศึกษา มีเงินสด
จากการบริจาคของ ศิษย์เก่า ย.บ. รุ่นที่ ๓๘ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) มีรายการเงินสด 
ยอดยกมาจากเดือน เม.ย.๖๒ จ านวน ๑,๔๑๑,๑๔๓.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
สรุปยอดเงินกองทุนครูเฉลียว  จ าเริญมา เพ่ือการศึกษา ประจ าเดือน พ.ค.๖๒ จ านวน ๑,๔๔๑,๑๔๓.- บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) 
  พลโท สุรชาติฯ/ประธานฯ: ขอบคุณเหรัญญิกฯ ที่รายงานสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯและ
กองทุนคุณครูเฉลียวฯ รวมทั้งขอขอบคุณคุณวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล อุปนายกสมาคมฯ ที่ได้ด าเนินการส่งมอบ



เงินผ้าป่าเพ่ือการศึกษาฯ จ านวน ๔๗๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วเอกสารแนบท้าย .. 
  ๓.๒เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการน าสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะเข้าสู่ ภายใต้พระบรม
ราชูปถัมภ์ โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓ 
  นายบุญเลิศฯ/อุปนายกสมาคมฯ : ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมฯ ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการด าเนินการในการน าสมาคมฯ เข้าสู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐา       
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น ได้ประสานกับคุณดนัยฯ/เลขาฯ และพูดคุย
หารือในกลุ่มพ่ีๆน้องๆ รวมทั้งคุณสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ ในฐานะที่เคยเป็นอดีตรองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี       
ซ่ึงผลการหารือได้ข้อสรุปที่จะน าเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบ ดังต่อไปนี้  
  การที่จะน าสมาคมฯ เข้าสู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ๓ ประการ คือ.-                          ประการ
ที่ ๑  ยกระดับเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของสมาคมฯ และนามสถาบันโยธินบูรณะให้สูงเด่นยิ่งขึ้นน ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจของชาวโยธินบูรณะทั้งมวล   
ประการที่ ๒ การปรับตัวของศิษย์เก่าฯ ที่จะแสดงบทบาทและหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในฐานะองค์กรนิติ
บุคคลเพ่ือสังคม ในด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และด้านอ่ืนๆตามแนวพระราชกรณียกิจขององค์สมเด็จ       
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประการที๓่  การแสดงออกซ่ึงความเทิดทูนและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
  การที่จะด าเนินการได้นั้น จากการศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นพบว่า สมาคมฯ มีความเหมาะสม    
ในการจะน าสมาคมฯ เข้าสู่พระบรมราชูปถัมภ์  เพราะว่าสมาคมฯ มีการก่อตั้งมานานหลายสิบปี ณ ปัจจุบันเข้าสู่
ปีที่ ๘๔ แล้ว และได้ท าการผลิตบุคลากรออกไปท าคุณประโยชน์ให้กับชาติและแผ่นดินจ านวนมากในทุกวงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการทหารที่รับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงมีพระเมตตากับโรงเรียน         โยธิน
บูรณะมาโดยตลอด กล่าวคือ พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระนาม “สิรินธร” ให้แก่โรงเรียน         โยธิน
บูรณะในการตั้งชื่ออาคารในนามว่า “อาคารสิรินธร” ตั้งแต่ครั้งโรงเรียนยังมีที่ตั้งอยู่ที่สี่แยกเกียกกาย       เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งปัจจุบันได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้โรงเรียนโยธินบูรณะยังได้โอบอ้ออมอารี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนน้องๆที่อยู่
ห่างไกล เช่น โรงเรียนบ้านสว้า และโรงเรียนบ้านสะปัน อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รวมไปถึงโรงเรียนโยธินบูรณะ
เพชรบุรี อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ด้วย นี่คือ พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่มีต่อโรงเรียนโยธินบูรณะของเรา ส าหรับการด าเนินการนั้น 
 

/มีข้ันตอน... 
-๗- 

 
มีข้ันตอนที่จะต้องด าเนินการดังนี้  
  ๑) จะต้องขออนุญาตเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพ่ือเรียนกับ ท่านผู้หญิงอารยา พิบูลนครินทร์         
ราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอ
ค าแนะน าจากท่านในการที่จะได้รับพระบรมราชานุญาตน าสมาคมฯ เข้าสู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าจะมีแนวทาง
ด าเนินการได้อย่างไรบ้าง  



  ๒) จากนั้นจะต้องท าจดหมายแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการขอน าสมาคมฯ เข้าสู่ภายใต้พระบรม
ราชูปถัมภ์ เตรียมการจัดท าเป็นเอกสารรายละเอียดโดยแสดงถึงเกียรติประวัติของสมาคมฯ ที่ก่อตั้งมาเข้าสู่ปีที่ 
๘๔ และสมาคมฯ ได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอะไรบ้าง และกล่าวอ้างถึงพระนาม “สิรินธร” ในความมี
พระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อ
โรงเรียนโยธินบูรณะ มาโดยตลอด 
  คณะท างานฯ ขอยืนยันว่า เราจะไม่รอช้าในการด าเนินการ เพราะถือว่าเป็นงานที่เป็นเกียรติยศ
สูงสุดของชาวโยธินบูรณะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการภายใต้การอ านวยการของท่านนายกสมาคมฯ       
จะส าเร็จลุล่วงตามที่ได้ตั้งใจไว้ และทราบว่าสมาคมฯ จะจัดโครงการกิจกรรมวิ่งการกุศล ซึ่งสมาคมฯ จะขอรับ
พระราชทานถ้วยรางวัลจากพระองค์ท่านด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่ง พวกเราจะเร่งรัดและ
ด าเนินการอย่างเต็มที ่
  คุณบุญเลิศ/กรรมการฯ : ขอหารือว่า จะใช้ ค าว่า “ในพระราชูปถัมภ์” หรือ “ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” 
  นายดนัยฯ/เลขาฯ : จะขอให้คณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ: เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ ท่านรอง ดารารัศม์ฯ ช่วยดูให้ 
เนื่องจากว่าสมาคมฯ จะมีโครงการวิ่งการกุศล ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ต้องมีความชัดเจนเรื่อง         
ถ้วยรางวัลพระราชทาน ถึงจะท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ ดังนั้นเรื่องถ้วยรางวัลพระราชทานเป็นงานเร่งด่วน 
ต้องท าให้ เสร็จตาม Time Line ตามที่  Oganizer ต้องการ ให้จบภายในเดือนนี้  เ พ่ือจะได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  นางดารารัศม์ิ ศรีวิลัย / กรรมการ: จากการที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมฯ จึงได้ไป
สืบค้นข้อมูลเก่าๆของโรงเรียน เนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนโยธินบูรณะกับพระองค์ท่านนั้นมีเรื่องราว
มากมาย แต่พอจะสรุปได้คร่าวๆตามข้อมูลที่ท่านบุญเลิศฯ/อุปนายกสมาคมฯ ได้กล่าวมาแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่    
๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปร่วมงานวันครู กับ ท่านอดิศักดิ์  วิลัยลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
พร้อมคณะ มีโอกาสไปเผ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพวกเรา และได้ทรงสอบถามกับคณะครูโรงเรียน     
โยธินบูรณะที่ยืนเฝ้าฯรับเสด็จฯว่า “โยธินมาบ่อยมั้ย” เพราะว่าโรงเรียนบ้านสว้า โรงเรียนบ้านสะปัน            
เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริของพระองค์ และให้โรงเรียนของเราเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจ
ของพวกเราชาวโยธินบูรณะ สืบเนื่องตั้งแต่ครั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ คราวที่พระองค์ท่านทรงเสด็จฯ มา
เปิด “อาคารสิรินธร” หลังใหม่ เลยมีโอกาสสืบค้นข้อมูลเชื่อมโยงการขอพระราชทานชื่ออาคารว่า       มีความ
เป็นมาอย่างไร ปรากฏว่ามีชื่อไปปรากฏในเอกสาร คือ ๑. การทูลเชิญเสด็จฯ เปิดอาคาร ๒. การขอพระราชทาน
พระนาม ในฉบับเดียวกัน  และในวันเปิดอาคาร พระองค์ท่านได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้ใน       แผ่นจารึกหิน 
ซ่ึงปัจจุบันจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของโรงเรียน ทั้งให้ฝ่ายโสตทัศนศึกษาถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน     ทาง
ประวัติศาสตร์ และได้มอบให้ท่านนายสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบ      ใน
ขั้นต้นเพียงเท่านี้ก่อน  
  ๓.๓เรื่อง การจัดประกวดพระของสมาคมฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ โดย พันเอก ธนิต  บุตรจินดา 
กรรมการฯ 
  พันเอก ธนิตฯ/กรรมการ : ตามท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดประกวดพระของสมาคมฯ 
เบื้องต้นขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ท่านพันเอก สมนึก สีสังข์ หนึ่งในคณะท างาน ได้ส่งตัวอย่างเอกสารการ 

/แต่งตั้ง... 



-๘- 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดพระฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่ท างานเฉพาะกิจในเรื่องนี้ ภายหลังจาก  
มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งมีศิษย์เก่าของแต่ละรุ่นรับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ประธาน
คณะกรรมการจัดงานฯ จะก าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละส่วน ไม่น่าจะต่ ากว่า ๑๐ ครั้ง 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการของแต่ละคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน      
ในทุกภาคส่วน ส าหรับรายได้ในการจัดประกวดพระฯ จะได้มาจาก ๓ ส่วน คือ 
   ๓.๓.๑ รายได้จากสูจิบัตร (การจ าหน่าย) 
   ๓.๓.๒ รายไดจ้ากการประมูลวัตถุมงคล 
   ๓.๓.๓ รายได้จากวันจัดการประกวดพระ 
  ส าหรับแผนงานที่แต่เดิม ท่านนายกสมาคมฯ ก าหนดไว้ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๓ นั้น จากการตรวจสอบตารางการจัดการประกวดพระของสมาคมชมรมพระเครื่องพระบูชาไทย มีการจอง
คิวเต็มหมด จองคิวข้ามปี  ไม่สามารถจัดการประกวดในห้วงเวลาดังกล่าวได้ และสมาคมชมรมพระเครื่องพระบูชา
ไทย ได้มอบคิวการจัดประกวดพระของสมาคมฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการ              
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (อัตราค่าเช่า ๖ - ๗ มิ.ย.๖๓) เป็นเงิน ๘๘๕,๔๒๕.- บาท
(แปดแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ส่วนเงินประกัน เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพัน
บาทถ้วน) ซึ่งเงินดังกล่าวจะได้คืนภายหลังจบงาน  ในการนี้ เป็นการจองสถานที่ในนามส่วนราชการ 
  ๓.๔ เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการจดทะเบียนของสมาคมฯ โดย นายสุรชัย  พูลสิริ กรรมการฯ 
  นายสุรชัยฯ/กรรมการ : ในฐานะนายทะเบียน รับผิดชอบในการจดทะเบียนของสมาคมฯ ขอเรียน
ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
   ๓.๔.๑ เราได้มีการเลือกนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เม.ย.๖๒ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึง
จะต้องด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน (ครบ
ก าหนดใน ๒๗ พ.ค.๖๒) จะต้องรวบรวมเอกสารรายชื่อและค าให้การของคณะกรรมการฯ ใหม่ทั้ง ๖๘ ท่านให้
แล้วเสร็จ มีการคาดการว่าระยะเวลาดังกล่าวน่าจะด าเนินการไม่ทันห้วงเวลา แต่ได้รับความกรุณาจากท่านดนัย
ฯ/เลขาฯ ประสานไปยัง ท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง (ย.บ.รุ่นที่ ๔๑) ให้ประสานกับนายทะเบียนอ าเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ช่วยอ านวยความสะดวกในการยื่นขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ 
ก่อน โดยที่เอกสารจะรวบรวมให้เสร็จสมบูรณ์ในโอกาสต่อไปโดยเร็ว ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  และ
ได้จัดการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการฯ จากท่านเดิม เป็น ท่านใหม่ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๒ ก่อนเวลาที่ก าหนด ขอขอบคุณพ่ีๆน้องๆทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาและสนับสนุน
การจดทะเบียนในครั้งนี้ การยื่นค าขอจดทะเบียน เอกสารประกอบด้วย บันทึกค าให้การ ส าเนาบัตรประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้าน (เว้นรูปถ่าย) ท่านละ ๔ ชุด (อ าเภอบางกรวย ๑ ชุด, ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ๑ ชุด, 
งานปกครอง ฝ่ายปกครอง ๑ ชุด และ สมาคมฯ ๑ ชุด) ปัจจุบันมีกรรมการฯ ส่งเอกสารมาที่นายทะเบียน    
สมาคมฯ แล้ว จ านวน ๓๙ ท่าน ยังขาดอีก จ านวน ๒๙ ท่าน กรรมการฯท่านใดยังไม่ได้กรอกรายละเอียด        
ในเอกสาร สามารถมารับส าเนาเอกสารบันทึกค าให้การได้ที่นายทะเบียน ภายหลังจบการชี้แจง 
   ๓.๔.๒  เรื่อง การเปลี่ยนชื่ออาคารสมาคมฯ และการออกโฉนดใหม่แทนฉบับเดิมที่สูญหายไป 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ส านักงานที่ดิน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เพ่ือที่จะขอออกโฉนดฉบับใหม่ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของอาคารคงต้องปรึกษาท่านสมเดช ขันจ านงค์
อุปนายกสมาคมฯ เพ่ือก าหนดแนวทางต่อไป 



  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  :  เรื่ องโฉนดที่ดิ น  อุปนายกวิ เชียรฯ เคยท ามาก่ อนหน้ า 
นี้แล้ว ขอให้ประสานในรายละเอียดกับทั้งสองท่านต่อไป 
 
    

/๓.๔.๓.. 
 

-๙- 
 

   ๓.๔.๓ เรื่อง การเป็นสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญ จากการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา นายกสมาคม
ฯ/ประธานฯ ได้มอบให้ส่วนกฎหมายไปค้นคว้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการเป็นสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญ
เรื่องเกี่ยวกับการไม่จัดเก็บเงินค่าสมาชิกฯ นั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับปลัดอ าเภอ    
บางกรวย ในข้อกฎหมายและความเป็นไปได้ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้าในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 
  พลโท สุรชาติฯ/ประธานฯ : ขอขยายความในประเด็น การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการเป็นสมาชิก
สามัญ หรือวิสามัญ เรื่องเกี่ยวกับการไม่จัดเก็บเงินค่าสมาชิกฯ ที่เป็นศิษย์เก่าฯ สืบเนื่องมาจากต้องการความ
คล่องตัวและไม่ผิดกฎหมาย มีสมาคมฯ อ่ืนๆก็ท าเช่นนี้ ไม่ต้องเก็บเงินค่าสมาชิกฯ ใครเป็นศิษย์เก่าฯ สามารถเป็น
สมาชิกฯ ได้โดยอัตโนมัติ อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก าหนดเป็นนโยบาย ต่อไปนี้ นายกสมาคมฯ คนใหม่ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ 
เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะต้องแก้ไขระเบียบอย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและมีทิศทางการด าเนินการที่
แน่นอน ซึ่งได้หารือกับกรรมการบางท่านไว้แล้ว  สาเหตุที่เปลี่ยนก็เพราะคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดเก่า
จะได้รับเรื่องการด าเนินการงานไหว้ครู มุทิตา ให้จบไปในปีนั้นๆ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จะ
ได้เข้ามาเริ่มเตรียมงานวันสถาปนาโรงเรียนโยธินฯ (๒๐ มิ.ย.ของทุกปี) 
                   ๓.๕ เรื่อง การท าบัตรกรรมการสมาคม นายพงษ์พฤษฎ์ น าเสนอบัตรที่ได้การออกแบบไว้ 
วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้เป็นที่ทราบเวลาเข้าไปในโรงเรียน จะได้ทราบว่าเป็นใคร หน่วยงานไหน และทราบชื่อกัน ใน
แต่ละรุ่น จะได้เป็นที่รู้จักกันด้วย นอกจากนี้ นายรังสรรค์ (พ่ีหนุ่ม) ได้เพ่ิมเติมเรื่อง ร้านอาหารที่เป็นของศิษย์เก่า
ให้แสดงบัตร เพ่ือมีส่วนลดในการเข้าใช้บริการ 
  ที่ประชุม รับทราบ 

๔. วาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา หรือเรื่องท่ีเป็นปัญหาข้อขัดข้อง 
 นายดนัยฯ/เลขาฯ: มีเรื่องที่จะเรียนชี้แจงที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 ๔.๑ เรื่อง การจัดกอล์ฟการกุศล โดย นายสมนึก มั่นในบุญธรรม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓ 
 นายสมนึกฯ /อุปนายกฯ : การจัดกอล์ฟการกุศลครั้งนี้  เป็นด าริของนายกสมาคมฯ โดยใช้ชื่อว่า 
“กอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ปี ๒๕๖๒” ส่วนแนวความคิดของการจัด (Concept) อยู่ในช่วงการ
หารือ  ส าหรับการจัดกอล์ฟการกุศลครั้งที่ผ่านมา เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑ (พล.อ.สุรใจฯ นายกสมาคมฯ ท่านเดิม)      
จัดขึ้นที่ สนามกอล์ฟวินเซอร์ ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วม
การแข่งขันฯ จ านวน ๘๐ ทีม ทีมทั่วไป ทีมละ ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ส่วนทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 
๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรมตามภาพฉาย ส่วนในปีนี้ นายกสมาคมฯ ก าหนดให้จัดในห้วงเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ คณะท างานฯ มีเวลาเตรียมการ ๒ - ๓ เดือน ประมาณการทีมเข้าร่วมการแข่งขันฯ ไว้ จ านวน 
๔๐ ทีมๆละ ๔ คน (นักกีฬา จ านวน ๑๖๐ คน) ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทีมละ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมจัดให้บริการรถกอล์ฟด้วย ส าหรับการด าเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 



 ส่วนที่ ๑ สนามจัดการแข่งขันฯ  
  สนามที่ ๑ สนามกอล์ฟ ฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ (สนามกอล์ฟชวนชื่น เดิม) 
ต าบลบางคูวัด อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีเป็นสนามกอล์ฟที่ทันสมัย คลับเฮ้าส์มีการยกเครื่อง (Renovate)  
ใหม ่
   - ค่าปิดสนาม ๒ คอร์ส (๑๘ หลุม) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) 
   - ค่าแคดดี้ ๓๕๐.- บาท/คน (๓๕๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน ๑๕๐.- บาท/คน (๑๕๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท (สองหมื่น      
สี่พันบาทถ้วน) 
  - ค่าอาหารเย็น ๔๕๐.- บาท/คน (๑๕๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 
   - ค่ารถกอล์ฟ ๗๐๐.- บาท/คัน/คน (นั่งเดี่ยว) (๗๐๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๑๑๒,๐๐๐.- บาท                
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

--๑๐- 
- ค่ารถรับ - ส่งนักกอล์ฟ จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
   - สรุปรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๓๘๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 
   สนามที่ ๒ สนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ต าบลบางพระ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
   - ค่าปิดสนาม  ๒ คอร์ส (๑๘ หลุม) เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
ลดเหลือ ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
   - ค่าแคดดี้ ๓๕๐.-บาท/คน (๓๕๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   - ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐.-บาท/คน (๑๒๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่น                
เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   -  ค่าอาหารเย็น ๓๔๐.-บาท/คน (๓๔๐X๑๖๐) เป็นเงิน ๕๔,๔๐๐.- บาท (ห้าหมื่นสี่พัน     สี่
ร้อยบาทถ้วน) 
   - ค่ารถกอล์ฟ ๗๐๐.-บาท/คัน/คน (นั่ งคู่ )  (๗๐๐X๘๐) เป็นเงิน ๕๖ ,๐๐๐.- บาท                
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   - ค่ารถรับ - ส่งนักกอล์ฟ จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
   - สรุปรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๒๕๘,๒๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 
   นอกจาก ๒ สนามที่น าเสนอไปแล้วนั้น หากมีกรรมการฯ ท่านใดจะน าเสนอสนามอ่ืนๆเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบราคา สามารถน ามาเสนอได้ ยังพอมีเวลาให้ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา 
 ส่วนที่ ๒  ค่าบริหารจัดการ (Organizer)อยู่ระหว่างด าเนินการประสานงานกับบริษัท เจ เอ็ม อี 
ประมาณการไว้ดังนี้ 
   - ค่าด าเนินการ จ านวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   - ค่าประกัน Hole In One (บริษัทฯ ก าหนด ๔ หลุม) จ านวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) 
   - ค่าจัดท าโบชัวร์ จ านวน ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 



   - สรุปรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๓๘,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 ส่วนที่ ๓  การจัดหาถ้วยรางวัล ของรางวัล และของช าร่วย(ประมาณการ) 
   - ค่าจัดหาถ้วยรางวัล จ านวน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   - ค่าจัดหาของช าร่วย จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
   - ค่าดนตรี นักร้อง จ านวน ๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
   - ค่าของรางวัล จ านวน ๘๐,๐๐๐.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
   - สรุปรวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ เป็นเงินจ านวน ๑๕๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) 
 สรุปประมาณการจัดการแข่งขันฯ  
   - รายรับ จ านวน ๔๐ ทีมๆละ ๓๕ ,๐๐๐.- บาท (๔๐ X ๓๕ ,๐๐๐) เป็นเงินจ านวน 
๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
   - รายจ่าย (ข้อ ๑ + ข้อ ๒ + ข้อ ๓) เป็นเงิน จ านวน ๔๔๘,๒๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปด
พันสองร้อยบาทถ้วน) 
   - คงเหลือเงินเข้าสมาคมฯ (๑,๔๐๐,๐๐๐ - ๔๔๘,๒๐๐) เป็นเงิน จ านวน ๙๕๑,๘๐๐.- บาท 
(เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
 พลโท สุรชาติฯ /ประธาน : การจัดกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ จะเป็นรายได้ของสมาคมฯไว้ รองรับ 
การจัดงานวันคืนสู่เหย้าฯ และการจัดประกวดพระของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯ ต้องมีทุนด าเนินการในขั้นต้น  

 /...........(พ่ีหนุ่ม) 
 

-๑๑- 
 

 คุณรังสรรค์/กรรมการฯ :ตามที่น าเสนอแนวทางการจัดการแข่งขันกอล์ฟฯ นั้น ในฐานะที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นบริษัทจัด Organizer คิดว่าพอมีศักยภาพ และสามารถสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 
ในฐานะพ่ีน้องได้ในราคาที่ถูกกว่า หากที่ประชุมฯ ยินดีให้รับใช้หรือใช้บริการ เพียงแต่ต้องการให้คณะท างานฯ    
ไดท้ างานด้วยความมีอิสระ 
 นายสมนึกฯ /อุปนายกฯ :ขออนุญาตหารือที่ประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ หลายท่านมีความต้องการ
ความชัดเจนในการตกลงใจเลือกสนามกอล์ฟที่จะจัดการแข่งขันฯ เพ่ือคณะท างานฯ จะได้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
จองสนาม และเงินมัดจ า จึงขอให้ที่ประชุมฯ ได้พิจารณา 
 คุณรังสรรค์/กรรมการฯ : ขอให้พิจารณาวัตถุประสงค์ในการจัดฯ เพ่ือหารายได้เข้าสมาคมฯ ให้
มากที่สุด มีร่ายจ่ายน้อยที่สุด จึงไม่จ าเป็นต้องใช้สนามที่หรูหราเกินความจ าเป็น จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและ
โหวตเสียงเพ่ือเป็นมติที่ประชุมฯ ต่อไป 
 นายดนัยฯ/เลขาฯ : เสียงส่วนใหญ่ เลือกสนามกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลล์ ถือเป็นมติที่ประชุมฯ 
 ๔.๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลของสมาคมฯ  โดย นายสิทธิเดช  สุทธิขาว  กรรมการ  
 นายสิทธิเดชฯ/กรรมการ : ขออนุญาตน าเสนอข้อมูลแทน ท่านขจร  เรเชียงแสน ก ร ร ม ก า ร /
หัวหน้าคณะท างาน ที่ติดภารกิจจ าเป็น การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลของสมาคมฯ ก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ริมหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี เหตุผลของการก าหนดให้มีการจัดที่จังหวัดเพชรบุรี 
เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของ พณฯ พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี/ศิษย์เก่าฯเป็นกิจกรรม เดิน วิ่ง กินอาหาร
ทะเล และชมคอนเสิร์ต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



  ๔.๒.๑ ก าหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย  
   ๑) ระยะสั้น ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร (SLOW LIFE) 
   ๒) ระยะกลาง ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (Fun Run) 
   ๓) ระยะไกล ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร(Happy Run) 
  ๔.๒.๒ เส้นทางการวิ่ง 
   ๑) ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น (Start) ณ ริมหาดเจ้าส าราญ 
   ๒) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น (Start) ณ ริมหาดเจ้าส าราญ  
   ๓) ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร จุดเริ่มต้น (Start) ณ ศูนยแ์หลมผักเบี้ย  
  ๔.๒.๓ รายละเอียดในการบริหารจัดการ 
   ๑) ระหว่างการวิ่ง จัดให้มีน้ าดื่ม และกิจกรรมระหว่างทาง 
   ๒) เสื้อส าหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ จะแจกให้ผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งการกุศลทุกท่าน (รอการ
ยืนยันรูปแบบ) 
   ๓) เหรียญรางวัล มีแบบเดี่ยว และแบบซีซั่น (Season) เพ่ือต่อยอดในการวิ่งครั้งต่อไป 
   ๔) ของที่ระลึก (บัตรถ่ายรูปภายในงาน, ตุ๊กตาน่ารัก ฯลฯ) 
   ๕) มีจุดรับฝากของ ส าหรับนักวิ่ง 
   ๖) มี E - Certificateรับรองการวิ่ง  
  ๔.๒.๔ ตารางเวลา (Time Line) ในการจัดการแข่งขัน 
   เวลา ๑๕.๓๐ น.  อบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ก่อนท าการวิ่ง 
   เวลา ๑๖๐๐ น.  พิธีเปิดฯ (ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าว ) 
   เวลา ๑๖.๑๐ น.  ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร(Happy Run) 
   เวลา ๑๖.๒๐ น.  ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะทาง ๕ กิโลเมตร(Fun Run) 
   เวลา ๑๖.๓๐ น.  ปล่อยตัวนักกีฬา ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร (Slow Life) 
   เวลา ๑๘.๐๐ น.  การมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล 
   เวลา ๑๙.๐๐ น.  การแสดงดนตรีกลางแจ้ง โดย แสงระวี 

 
 

   /เวลา... 
-๑๒- 

 
   เวลา ๒๐.๓๐ น.  การแสดงดนตรีกลางแจ้ง โดย สินเจริญ บราเธอร์ส 
   เวลา ๒๑.๐๐ น.  การแสดงของศิลปินรับเชิญ มอส ปฏิภาณ ปฐวีร์ 
     (ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ)    
   เวลา ๒๒.๐๐ น.  การแสดงของศิลปินรับเชิญ เจนนิเฟอร์ คิ้ม 
   เวลา ๒๓.๐๐ น.  ปิดงาน และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 พลโท สุรชาติฯ /ประธาน : เราได้มีการประชุมของคณะท างานร่วมกับ Organizer มาแล้ว และได้
เชิญมาน าเสนอในที่ประชุมฯ แต่เหตุขัดข้องบางประการ จึงขอเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สมาคมฯ จะจัด
กิจกรรมวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน ของสมาคมฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ริมหาดเจ้าส าราญ 
จังหวัดเพชรบุรีช่วงเย็น ในบรรยากาศ กิจกรรม เดิน วิ่ง กินอาหารทะเล และชมคอนเสิร์ต แบบผ่อนคลายโดยมี



ความปฏิสัมพันธ์และการให้ความร่วมมืออันดีของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน โรงเรียน
โยธินบูรณะ เพชรบุรี ตลอดจนหน่วยทหารในพื้นที่ (มทบ.๑๕) ก าหนดไว้ว่าจะจัดให้ได้ทุกปี แบบ Open ไม่จ ากัด
เฉพาะชาวโยธินบูรณะเท่านั้น เป็นกิจกรรมเริ่มใหม่ของสมาคมฯ 
 ๔.๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ โดย นายรุ่งศักดิ์ พรหมแย้ม นายทะเบียน   
 คุณรุ่งศักดิ์ฯ/ นายทะเบียน : กล่าวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ 
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ การพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซด์ของสมาคมฯ จากเดิมที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๖ 
ปีแล้วซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบเก่า มีความยุ่งยากในการใช้งาน การใส่ข้อมูล การท างานระบบปฏิบัติการค่อนข้าง
ล าบาก ดังนั้นจะต้องพัฒนาConcept รุ่นใหม่ระบบ Content Managament System  
  ๔.๓.๒ การจัดท าฐานข้อมูลใหม่ ให้ทันสมัยขึ้นสู่ยุคปัจจุบัน   
  ๔.๓.๓ การจัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า สืบค้นหาชื่อประวัติของสมาคมฯ เป็นแบบ Data 
Baseและเพ่ิมส่วนรายละเอียดของศิษย์เก่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
  ๔.๓.๕ งบประมาณในการด าเนินการทั้ง ๓ ส่วนตลอดจนค่าแรงนักศึกษาในการจัดท า ประมาณ
การ อยู่ที่ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 คุณเขมชาติ/กรรมการฯ : ข้อห่วงใย ๑. เนื่องจากปัจจุบันสมาคมฯ มีทั้ง Website และ Facebook
ความเชื่อมโยงทั้ง ๒ ส่วนนี้เป็นเรื่องที่ต้องจะละเอียดอ่อน  ๒. หากมีความง่ายในการ Free Uploud เข้าใช้งาน
หรือเข้าไปดู มีการ Post ภาพที่หมิ่นเหม่ หรือไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาคมฯ อย่างร้ายแรง ๓. 
พบว่ามีนักเรียนโยธินรุ่นปัจจุบันมีขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สูงจ านวนมาก อยากให้มีการจ้างงาน หรือผูก
จติสัมพันธ์ สร้างความเป็นจิตอาสาของน้องๆ ให้เข้ามาช่วยดูแล Websiteของสมาคมฯ เพ่ือการสืบสานสัมพันธ์ 
 นายรุ่งศักดิ์ฯ/ นายทะเบียน : เรื่องการปรับปรุง Website สมาคมฯ ให้ดูทันสมัยและง่ายต่อการ
บริหารจัดการเนื้อหาบนเวป ตลอดจนการปรับเปลี่ยนชื่อโดเมนจาก .com เป็น .org หรือ .or.th เพ่ือให้
สอดคล้องการภารกิจสมาคม และการปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วน Facebook เป็นการใช้แบบระบบเปิด จะมีคณะท างานฯ เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และ Block ภาพที่หมิ่นเหม่ 
หรือไม่เหมาะสมดังกล่าวจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่ เนื่องจาก ปัจจุบันมี พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ออกมามากมาย 
ฉะนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน  ผู้เสนอขอให้พิจารณางบประมาณในการ
ด าเนินการดังกล่าว ประมาณ 150,000 บาท 
 คุณรังสรรค์ โพธิ์ค า/อุปนายก: ได้กล่าวฝากถึง Facebook ชื่อ “ธุรกิจศิษย์โยธิน” ว่าให้บรรดาศิษย์
เก่าฯทั้งหลายช่วยกันประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวสารเพ่ือเป็นการสนับสนุนในการท าธุรกิจของพ่ีน้องชาว
โยธิน เพราะเป็น Facebook เกี่ยวกับสาขาอาชีพของชาวโยธินบูรณะ 
  
 

-๑๓- 
พล โ ท  สุ ร ช า ติ ฯ  / ป ร ะ ธ า น  :  ฝ า ก เ รื่ อ ง  IT ของสมาคมฯ  เ ป็ น เ รื่ อ งหลั ก ที่ ต้ อ ง มี ก า ร พั ฒ น า 
มีความส าคัญมาก การดูความเข้มแข็งขององค์กรจะดูที่ระบบ IT ขอให้นายทะเบียนรับเรื่องความคิดเห็นการ
รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทาง IT ในการควบคุม ก ากับดูแล 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 



๕. วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 พลโท สุรชาติฯ /ประธาน : ฝากให้คณะกรรมการฯ ช่วยด าเนินการ จ านวน ๗ เรื่อง คือ 
 ๕.๑ เรื่อง การออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสมาคมฯ จะไม่ให้ซ้ ากับตราสัญลักษณ์ 

(Logo)ของโรงเรียน เนื่องจากมีความเก่าแก่ มีความขลัง  สมาคมฯ จะออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯเอง 
ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมาคมฯ ลักษณะของตราสัญลักษณ์ จะเน้นให้ดูสวยงาม และง่ายต่อการจดจ า 

 ๕.๒ เรื่อง ไลน์กลุ่ม (Line Group) ปัจจุบันนี้จะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ ๑.กลุ่มเรื่องงาน กับ ๒.กลุ่ม
กรรมการฯ  ( Line Committee) ซ่ึงตั้งชื่อเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่นามแฝง แนะน าว่าการ
ใช้ไลน์กลุ่มทั้ง ๒ กลุ่มนั้น ควรจะแยกแยะสักนิดว่ากลุ่มไหนควรจะใช้ส าหรับการท างาน และกลุ่มไหนควรจะใช้
ส าหรับการทักทาย เพ่ือเป็นการป้องกันความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ   
ข้อสั่งการในการท างานในขณะนั้นๆ  ขอให้ส านักเลขาฯ ช่วยตรวจสอบและก าหนดแนวทางที่ชัดเจน และ        
ขอความร่วมมือจากกรรมการฯ ทุกท่านช่วยดูความเคลื่อนไหวในไลน์กลุ่มด้วย เพราะคณะกรรมการบริหารฯ     
จะประสานงานหรือสั่งการทางไลน์กลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเรื่องของการตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ การเข้า
หรือไม่เข้าร่วมประชุมฯ นั้น ควรจะท าให้มีความชัดเจน เพราะจะมีผลต่อการจัดจ านวนอาหารส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ จะท าให้ง่ายต่อเจ้าหน้าที่ธุรการในการจัดเตรียมการ และการท างานของสมาคมฯนั้น อยากได้ผู้ร่วมงาน
ที่มีจิตอาสาในการท างานมาร่วมงานด้วยความเต็มใจ 

 ๕.๓ เรื่อง การจัดคิวคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานต่างๆ  ให้ส านักเลขาฯ เป็นผู้ด าเนินการในการจัด
คิวล่วงหน้า เป็นตารางงานของสมาคมฯ ตามวงรอบ  โดยจะต้องมีนายกสมาคมฯหรือผู้แทนฯ อุปนายกสมาคมฯ 
ส านักเลขาฯ ที่จะต้องไปร่วมงานเป็นตัวยืน จ านวน ๔ – ๕ ท่าน ส่วนคณะกรรมการฯ ท่านอ่ืนๆ ก็จะใช้วิธี
หมุนเวียนกันไปตามวงรอบ (กรณีไม่สะดวก สามารถแทนกันได้ ให้มกีารประสานโดยตรงกับตัวบุคคล แล้วแจ้งให้
ส านักเลขาฯ ทราบ) และขอความกรุณาทางโรงเรียนควรจะมีการประสานแนบท้ายตัวบุคคลที่จะไปร่วมงานให้
ด้วย จะเป็นการดี 

 ๕.๔ เรื่อง การติดป้ายชื่อโรงเรียนที่สี่แยกเกียกกาย ยังอยู่ในระหว่างเจรจาด าเนินการของเขตดุสิต 
ให้ฝ่ายกฎหมายช่วยติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

 ๕.๕ เรื่อง เงินช่วยเหลือบุตรของ อดิศักดิ์ฯ ย.บ.รุ่นที่.. ซ่ึงทางรุ่นเจ้าของเงินมีความประสงค์จะให้
สมาคมฯเป็นผู้ด าเนินการนั้น ให้ส านักเลขาฯ รับไปด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ ์

 ๕.๖ เรื่อง การจัดงานคืนสูเหย้าฯ  ได้ปรึกษากับท่านรองดารารัศม์ แล้วเรื่องสถานที่จัดงาน 
เนื่องจากการจัดงานที่โรงเรียนมีปัจจัยที่ไม่เอ้ืออ านวย มีข้อจ ากัดต่างๆในหลายๆประการ จ าเป็นต้องเว้นการจัด
งานที่โรงเรียน ขออนุญาตที่ประชุมฯ ก าหนดจัดงานคืนสู่เหย้าฯ ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒           
ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่จอดรถกว้างขวางมีการรักษาความปลอดภัย 
และต้ังอยู่ย่านกลางในการเดินทาง โดยมอบให้ท่านพลโท พิสิทธิ์ฯ /อุปนายก เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 ๕.๗ เรื่อง ส านักพิมพ์เดลินิวส์ ได้ติดต่อขอข้อมูลของสมาคมฯ เพ่ือที่จะท าการประชาสัมพันธ์     
สร้าง Brand Name และชื่อเสียงให้กับสมาคมฯ ให้ส านักเลขาฯ รับไปด าเนินการ 
   คุณรังสรรค์ โพธิ์ค า/อุปนายก: ได้เสนอให้โรงเรียนร่วมกับสมาคมฯ มีการจัดพิธีกรรมปัจฉิมต้อนรับ
ศิษย์เก่ารุ่นใหม่ ให้กับนักเรียนรุ่นปัจจุบันที่ก าลังจะจบการศึกระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปเป็นศิษย์เก่าของ 
 
 
 

-๑๔- 



 
โรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างความประทับใจ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องต่อไปใน
อนาคตสมาคมฯ ต้องท าอย่างต่อเนื่อง และเป็นประเพณีท่ีถาวร 
   นางดารารัศม์ิ ศรีวิลัย / กรรมการ : ตามที่ท่านรังสรรค์ฯ ได้น าเสนอข้างต้น  ในฐานะผู้แทน
โรงเรียนขอเรียนชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่ดีและเห็นชอบด้วยที่ควรจะมีพิธีกรรมดังกล่าว ปีที่ผ่านมาโรงเรียนก็ได้มี
กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณะครูกับสภานักเรียนฯ ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมก่อนจบการศึกษา ซึ่งสมาคมฯ โดย 
ท่าน พลเอกสุรใจฯ/นายกสมาคมฯ ท่านเดิม ก็ได้มีการด าริในการที่จะมีกิจกรรมนั้น แต่ขาดการประสานงานกับ
ทางโรงเรียนในเรื่องห้วงเวลา เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่คุณครูต้องเน้นกิจกรรมการศึกษาแบบเข้มข้น ท า
ให้ต้องงดการจัดไป อย่างไรก็ตามหากสมาคมฯ ต้องการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมทั้ง ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย 
โรงเรียน สมาคมฯ และสภานักเรียนฯ ในการจัดกิจกรรมฯ ทางโรงเรียนยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่  
   พลโท สุรชาติฯ/ประธาน: ขอขอบคุณท่านรองนางดารารัศมิ์ฯ และท่านรังสรรค์ฯ เป็นอย่างสูง และ
ขอให้คณะกรรมการฯ ได้น าประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาความเป็นไปได้ในโอกาสต่อไป 
   ที่ประชุมไม่มีเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติม 
๖. วาระท่ี ๖ ประธานกล่าวสรุป และปิดการประชุม 
 พลโท สุรชาติฯ/ประธานก่อนที่จะปิดประชุมฯ กระผมในฐานะนายกสมาคมฯ/ประธานการประชุมฯ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วนร่วมในการประชุมฯ ทุกท่านอีกครั้งที่ได้สละเวลามาให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ท่าน พลเรือเอก สรชา ศรปทุม อดีตนายกสมาคมฯ ได้
เสียชีวิตลง ยังความเสียใจมายังครอบครัวของท่าน และพวกเราชาวโยธินบูรณะ เพ่ือเป็นการร าลึกถึงคุณงามความดีที่
ท่านได้สร้างไว้ในอดีต โอกาสนี้ ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยเพ่ือเป็นการเคารพ ขอเชิญ ครับ 
 
เลิกประชุมเวลา๑๓๓๐   
 
 

นาย สมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร 
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 

(...........................) 
                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 
  
           

                                                     พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง 
                               นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ   

 
 

นาย ดนัย จารุณ เลขาสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
 


